



Tagapangalaga ng Tagapangalaga

Mga Ideya sa Pagpapatuloy ng Kaalaman , Matuto at Magturo, Ipasa!

Mga ideya

Ang mga ideya ay ang simula ng Hinaharap. Ginagawang posible ng mga ideya na makasabay sa mga pagbabago sa ebolusyon. Ang mga ideya ay ang pinaka-produktibo sa lahat ng aktibidad ng intelektwal na ari-arian. **Ang mga ideya ay bahagi ng Matuto at Magturo at pinapanatili sa pamamagitan ng, Pagpapatuloy ng Kaalaman (pangmatagalang pamamahala sa oras).**



Huwag hayaang makalimutan o mawala ang mga ideya. Isulat ang mga ito. Mag-imbak, mag-uri-uriin, mag-file at muling bisitahin. **Araw-araw maraming ideya ang naisip at mabilis na nakalimutan o nawala. Ang dahilan ay hindi sila na-preserved, naitala o isinulat. Ang pinakamahusay ay nawala!**



Ang memorya ay hindi mapagkakatiwalaan pagdating sa pagpapanatili at pag-aalaga ng mga bagong ideya. Magdala ng notebook (**planner**) o recording device. Kapag nabuo ang isang ideya, ingatan ito. **Lingguhang i-file ang iyong mga ideya.**

Suriin ang iyong mga ideya. Habang sinusuri mo ang iyong mga ideya (**bawat 4 na linggo ay mabuti**). Ang ilan ay walang halaga at hindi karapat-dapat na manatili. Itapon ang mga ito. Lumilitaw na kapaki-pakinabang ang ilang ideya ngayon o sa ibang araw. **Panatilihin ang mga ito, i-file ang mga ito: Aktibo o Mamaya.** Pagkatapos suriin, ang pag-file ay kunin ang 'Active' na file.

Pumili ng ideya! Ngayon palaguin ang ideyang ito. Pag-isipan mo. Itali ang ideya sa mga kaugnay na ideya. Pananaliksik, internet, mga archive, mga aklatan,... subukang humanap ng anumang bagay na katulad o tugma sa ideyang ito. Siyasatin ang lahat ng anggulo, possibilities... **Kapag sa tingin mo ay handa nang ilapat ang iyong ideya. Gawin mo! Subukang makakuha ng feedback para maayos ang ideya.**

Mga ideya sa hinaharap na patunay sa pamamagitan ng, 'Pagpapatuloy ng kaalaman'. Tiyakin ang pagpapatuloy ng kaalaman sa pamamagitan ng pagpapanatiling updated sa mga file ng iyong ideya. **Sa iyong, 'Will'(ipasa) binanggit kung saan sila matatagpuan.**

Ang pamamaraan ng mga ideya ay ginagamit ng tagapag-alaga ng tagapag-alaga, indibidwal, komite, grupo ng trabaho,... Gumamit ng **CG Planner (N-At-m).**



Matuto at Magturo

^{st 1} Matuto, kapag naiintindihan, simulan ang pagtuturo. Sa libreng edukasyon ang mga mabilis na nag-aaral ay nagtuturo sa mga mabagal na nag-aaral. **Sa trabaho, sinasanay ng manggagawa ang mga bagong dating. Sa bahay, tinuturuan ng mga lolo't lola ang mga bata, apo. Tinuturuan ng mga magulang ang mga anak.**

Ipasa

Ang pagpapatuloy ng kaalaman ay ginagawang imortal ang kaalaman ng isang indibidwal (in-telektuwal na pag-aari) . Bawat isa mula sa edad na 14 nagpapanatili ng talaan ng kanilang mga karanasan sa buhay (parehong positibo at hindi maayos). Kinukuha, pinangangalagaan at pinangangalagaan ng pamilya ang kanilang intelektwal na ari-arian (IP). Pagkatapos ay ipasa ito sa susunod na henerasyon.



Kinukuha, pinangangalagaan at ginagamit muli ng mga organisasyon ang kanilang mga empleyado, ang 'I-P'. Ginagamit ng komunidad ang kanilang mga mamamayan, ang 'I-P' para sa ikabubuti ng lahat. Panatilihin ng Pamahalaang Panlalawigan ang mga Archive.

Ang intelektwal na ari-arian, ang kaalaman sa live na karanasan ng isang indibidwal ay pinangangalagaan upang maging imortal. Tinutukoy ang diskarte sa pagpapatuloy ng kaalaman kritikal na kaalaman at nagbibigay ng mga pamamaraan para sa pagkuha, paglalapat, paglilipat ng kaalamang iyon. Ang mga karanasan sa buhay ay dapat paghiwalayin trabaho at personal.

Kapag ang isang empleyado ay umalis sa trabaho, napakaraming halaga ng 'IP (Intellectual Prop-erty) ay nasa panganib. Upang malabanan ang brain drain na ito, kritikal na mapangalagaan ang 'I-P' ng isang empleyado. Mahalagang makuha, mapanatili ang kaalamang ito bago umalis ang empleyado. Ang ibig sabihin ng pagkuha ay audio (pagkukuwento), video (ipinapakita), shadowing (magtrabaho sa tabi).

Tandaan! Lahat ng 'I-P' (komersyal, pribado) ay kabilang sa 'Shire' (komunidad). Ang pag-claim ng 'Copyright', ang patent right ay pagnanakaw mula sa komunidad, isang krimen na **MS R6**.



Ang pagbabahagi ng kaalaman sa pamilya ay dumarating sa pamamagitan ng mga anak at apo. Ang pagbabahagi ay nangangahulugang oral, audio (pagkukuwento), video (ipinapakita), anino (mga kamay sa). Ang pagbabahagi ng kaalaman sa pamilya (ipasa) ay pamana ng pamilya (kaalaman imortalidad)!

SmeC (Shire medical education Complex) **62 taong** gulang Nagtuturo siya: Siya ipinapasa ang mga karanasan sa buhay sa susunod na henerasyon (binayaran ng 3 x wmw) sa **Pamilya Kolehiyo**.

PHeC (Provincial Hospital education Complex) **62 taong** gulang Nagtuturo siya ng: Ipinapasa niya ang mga karanasan sa buhay sa susunod na henerasyon (binayaran ng 3 x wmw) sa **Apprentice College**.

Ang mga ideya, kaalaman ay ginagawa tayong sibilisado! Pamana, ang mga tradisyon ay gumagawa imortal tayo!

Para sa Kaluwalhatian ng 1 Diyos at sa Kabutihan ng Sangkatauhan